

เทรนด์ไมโครเปิดตัวโปรแกรมเทรนด์ วอริเออร์ ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย — บริษัท เทรนด์ ไมโคร อินคอร์ปอเรท (TYO: 4704; TSE:4704) ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์และโซลูชันรักษาความปลอดภัย เปิดตัวโปรแกรมเทรนด์ วอริเออร์ (Trend Warrior Program) ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการเปิดตัวแล้วในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม และมีแผนจะเปิดตัวในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ภายในปลายปี 2556



นายวิลเลียม ตัน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “โปรแกรมเทรนด์ วอริเออร์ จัดขึ้นเพื่อฝึกอบรมและให้การรับรองบุคลากรในเครือข่ายซึ่งเป็นบริษัทคู่ค้าของเทรนด์ไมโคร รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีและได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโซลูชันของเทรนด์ไมโครได้ อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของบริษัทเทรนด์ไมโครในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดความเสี่ยงด้านการละเมิดความปลอดภัย โดยจะได้รับการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากวิศวกรระบบ ที่ปรึกษาระบบ และสถาปนิกหรือผู้ออกแบบระบบที่ผ่านการรับรองจากบริษัทเทรนด์ไมโคร”

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต่างเผชิญกับปัญหาการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาชญากรไซเบอร์ใช้รูปแบบการโจมตีแบบมีเป้าหมายโดยการสร้างเครือข่ายซ่อนไว้ในระบบขององค์กรธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บริษัทเทรนด์ไมโครตรวจพบรูปแบบการโจมตีล่าสุดที่ใช้เครื่องมือการเข้าถึงจากระยะไกลในการดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงานต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเหยื่อในการโจมตีครั้งนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม น้ำมันและแก๊ส สื่อ/การสื่อสาร ไปจนถึงภาครัฐ ยิ่งกว่านั้นในจำนวน 22 เหตุการณ์ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและจัดส่งรายงานถึงบริษัทเทรนด์ไมโครเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนยังถูกระบุด้วยว่าเป็นการโจมตีขั้นสูงแบบต่อเนื่อง (APT) และเพื่อรับมือกับการโจมตีแบบมีเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะ APT องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีระบบตรวจจับภัยคุกคามเชิงนวัตกรรมและมาตรการตอบโต้ในรูปแบบใหม่ๆ

ทั้งนี้ โปรแกรมเทรนด์ วอริเออร์ นับเป็นส่วนสำคัญของโซลูชันและบริการของบริษัท เทรนด์ไมโคร และเพื่อความสำเร็จของลูกค้า บริษัทเทรนด์ไมโครจึงพร้อมนำเสนอเครื่องมือเพื่อช่วยปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลสำคัญของลูกค้าโดยเฉพาะ

โปรแกรมเทรนด์ วอร์ริเออร์ เป็นโครงการให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในสองส่วน โดยบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถด้านเทคนิคตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นของแต่ละส่วน ทั้งนี้ในส่วนของสถาปนิกหรือผู้ออกแบบระบบจะมีหน้าที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูล และหน้าที่ของที่ปรึกษาระบบจะให้ความช่วยเหลือลูกค้าครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ภัยคุกคาม การประเมินโซลูชัน ไปจนถึงการปรับใช้ แม้ว่าทั้งสองส่วนจะมีความแตกต่างกัน แต่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ได้รับการรับรองจะมีองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโซลูชันเทรนด์ไมโคร ดีพ ดิสคัฟเวอรี (Trend Micro Deep Discovery) ซึ่งเป็นโซลูชันที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการควบคุมเครือข่ายเพื่อป้องกันภัยคุกคามแบบมีเป้าหมาย และเทรนด์ไมโคร ดีพ ซีเคียวริตี้ (Trend Micro Deep Security) แพลตฟอร์มที่จะช่วยป้องกันการขโมยข้อมูลและช่วยลดความยุ่งยากในการดำเนินธุรกิจสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์จริง ระบบเสมือน และระบบคลาวด์

หลังจากดำเนินการให้การรับรองบุคลากรในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทเทรนด์ไมโครมีแผนที่จะขยายโครงการ Trend Warrior Program ไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นลำดับต่อไป โดยบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการรับรองแล้วจะมีชื่อระบุบนเว็บไซต์ของบริษัทเทรนด์ ไมโคร เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรงตามความต้องการมากที่สุดได้